




รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป 2560 

วันที่  6  กันยายน  2560 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รายชื่อผูมาประชมุ 

1.  นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.  นายภราดร  อุดมการเกษตร  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (คนที่ 1) 

3.  นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (คนที่ 2) 

4.  นายกวี  อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

5.  นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

6.  นายวิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

7.  นายณรงค  พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อ.เมืองนครสวรรค 

8.  นายสุรจิต  บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

9.  นายสมชาย  ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

10.  นายวิโรจน  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

11.  นายเผชิญ  พวงสมบัติ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

12.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

13.  นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

14.  นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ลาดยาว 

15.  นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อ.ลาดยาว(เลขานุการฯ) 

16.  นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ลาดยาว 

17.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ไพศาล ี

18.  นายนิยมศักดิ์  ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ไพศาล ี

19.  นายธีรพันธ  ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ทาตะโก 

20.  นายสมศักดิ์  แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมวงก 

21.  นายธนยศ  ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมวงก 

22.  นางธนิดา  ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.พยุหะคีรี 

23.  นางบุญลอื  สงเสรมิอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.พยุหะคีรี 

24.  นายวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.หนองบัว 

25.  นายขาว  พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.หนองบัว 

 

 



- 2 – 

 

26.  นายยงยุทธ  สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตากฟา 

27.  นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เกาเลีย้ว 

28.  นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมเปน 

29.  นายนัยศาลิน  ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.โกรกพระ 

 

ฝายบริหาร 

1.  นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดอบจ.นว. ปฏบิัติหนาที่นายก อบจ.นว.  

2.  นายวันดี  กิจปรีชา   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (1) 

3. นางปุณยนุช  วงษมวง   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (2)   

4.  นายบุญชวย  เมธประสพสันต  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   

5.  นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

5. นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ(ติดราชการ) 

6. นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั   

7.  นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง   

8.  นางกาญจนา  ไชยพรม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต   

9.  นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

10.  นายสันติ  จันทรเผิบ  ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย 

11.  นางสิริพร  บรริักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

12.  จาเอกเอกราช  กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   

13. นายอภิรักษ  อุนใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จริประวัติ) นครสวรรค  

14.  นายอุทัย  ทุเรียนทอง  หัวหนาฝายการประชุม 

15.  น.ส.อาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

16.  นายปกาสิต  มณีลังกา  หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นางจิรัชยาพร  เปยมจริกิตติ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

2.  น.ส.อาภาพร  ชํานาญหมอ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

3.  นางกัญญา  วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

4.  น.ส.จอมสุณสิา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

5.  น.ส.พิมพชนก  ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

6.  น.ส.สุกญัญา  อยูสงิห   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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ผูลาประชุม 

1.  ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

2.  นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

3.  นายชวน  กรณีย   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

4.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมแสง 

5.  นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมแสง 

6.  นายเกรียงรบ  หนูคํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมตาบง 

 

ผูขาดประชุม 

- ไมมี - 

 

ผูไมมาประชุม 

1.  นางนัจวนันท  พีระญาอานนท  หัวหนาตรวจสอบภายใน  (ติดราชการ) 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคใน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ 

สมัยที่  2 ครั้งที่ 4 ประจําป 2560 พรอมแลว ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมาครบองคประชุมแลว  

ตอไป เปนประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค      

เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค       

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ตามที่สภาองคการบริหาร   

สวนจังหวัดนครสวรรค ไดมีประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําป  2560    

ตั้งแตวันที่  20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  2 กันยายน 2560        

มีกําหนด 45 วัน นั้น เนื่องจากมีญัตติที่ เกี่ยวของกับงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2560 ไมสามารถนําเสนอตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดทันภายในระยะเวลาดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2552  จึงขยายสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ตอไปอีก 15 วัน 

ตั้ งแตวันที่  3 กันยายน 2560 ถึงวันที่  17 กันยายน 2560         

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม   

พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ) (นางจิตรา  หมีทอง) ประธานสภาองคการ

บริ ห าร ส วนจั งหวัดนครสวรรค   ลํ าดั บต อ ไป ขอ เ รี ยน เชิญ            

ทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ขึ้นทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  4 ประจําป  2560 เรียนเชิญคะ      

ลําดับตอไป เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป คะ 

 

 

 

 

 

 



- 5– 

 

นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภา อบจ.นว. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

และทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ วันนี้เปนการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําป 

2560 ขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 1  เรื ่องที ่ประธานจะแจงให       

ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก ก็ตองขอชื่นชมทานผูอํานวยการโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค และอาจารยทุกทาน    

ที่ไดนักเรียนที่มาแสดงใหทานสมาชิกและหัวหนาสวนราชการในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดชมถึงการแสดงความสามารถ

ของนักเรียนที่อยูในสังกัดของอบจ.เรานะคะ และเรื่องที่สอง ที่เราได

จัดการประชุมครั้งใหญที่สุดในองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

การประชุมการสรางผูนําพอเพียง สรางพลังทองถิ่น เพื่อสงเสริมความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน เมื่อวันที่  3 – 4 กันยายน 2560 ที่ผานมา     

ตองขอชื่นชมขาราชการของเราตั้งแตหัวหนาฝายจนถึงพนักงาน

ลูกจ าง ไดใหความร วมมือ เปนอยางดี และที่ สํ าคัญเจ าหนาที่           

บึงบอระเพ็ด ผอ.สันติ ใหความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งไดรับการชื่นชม

จากผูใหญระดับนายพลและอีกหลายทานที่อยูในกระทรวงกลาโหม 

เขาฝากความชื่นชมมาเมื่อตอนเกาโมงเชานี้เองวา ขอชื่นชมทานปลัด  

ที่ไดระดมขาราชการตั้งแตวันที่ 2 , 3 ทั้งสองวันนี้ทานบอกประทับใจ

มากแลวบอกวาจะกลับมาดู แลวที่สําคัญคือ ทานขอโครงการทั้งหมด 

รายชื่อผูเขารวมทั้งที่เปนแขกผูมเีกียรติและผูเขารวมการอบรมทั้งหมด 

และซีดีในการอบรม ทานขอทั้งหมดนะคะ ทานไดประสานมากับ  

เลขาฯ โครงการซึ่งเปนของมหาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไทย ซึ่ง

จังหวัดนครสวรรคเราเปนจังหวัดที่ 2 ที่ไดอนุญาตใหทําโครงการนี้   

ขึ้นมานะคะ ซึ่งก็ถือวาเปนหนาเปนตาแลวก็ไดรับความประทับใจและ

ชื่นชมเปนอยางมาก ก็ตองขอบคุณทุกสวน โดยเฉพาะไดรับความ

รวมมือจากกองกิจการสภาฯ ที่ชวยในการลงทะเบียน ติดตามผูที่เขา

รวมอบรม สวนการตกแตงเวทีตองขอบคุณ คุณปกาสิตฯ ที่ตกแตง

ออกมาไดสวยงาม ทานผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ยังกลาวชื่นชม

อบจ.มานะคะ ยังไงก็ตองขอบคุณเจาหนาที่ทุกสวนในอบจ.เราที่ไดให

ความรวมมือนะคะ  
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สวนอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีขาราชการจะเกษียณซึ่งมี รองปลัด 2 ทาน 

และหัวหนาสวนราชการอีก 1 ทาน รองวันดี รองปุณยนุช และ

หัวหนาบุญชวย เราก็เปนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งอยูดวยกันมานาน    

นะคะ ก็ตองขอบคุณทั้ง 3 ทาน ในนามของสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค นะคะ  และขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทาน      

รวมงานเลี้ยงสงวันเกษียณทั้ง 3 ทาน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 

เวลา 12.00 น. ที่ภัตตาคารเลงหงษ นะคะ  

 

-ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2      

ครั้ งที่  3  ประจําป  2560 เมื่ อวันที่  25  สิ งหาคม 2560            

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คะ 

 

นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

คณะกรรมการตรวจรายงาน  ผมนายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 

การประชุม นครสวรรค  อํ า เภอลาดยาว เมื่ อวันที่  28  สิ งหาคม2560          

เวล า 10 .00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             

ซึ่งประกอบดวยนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  นายเผชิญ  พวงสมบัติ       

นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ และ

นางธนิดา  ศกุนรักษ ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั้งที่ 3

ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2560 ซึ่งจากการไดตรวจ

รายงานการประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียงแลวปรากฏวา

รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมา

เพื่อโปรดพิจารณา 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ไดนําเสนอในเรื่อง 

ประธานสภา อบจ.นว. ตรวจรายงานการประชุม ขอใหทานสมาชิกตรวจดูนะคะ วามีอะไร   

ที่จะขอแกไขบาง ถามี ขอเรียนเชิญคะ ถาไมมี ถือวารับรองรายงาน

การประชุมนะคะ ตอไปขอเขาสู ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ ขออนุมัติ

ใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ประจําป 2560 จํานวนเงิน 18,000,000.- บาท เชิญทานปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนจะตอง 

นายก อบจ.นว. ขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ประจําป 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 

 ขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ประจําป 2560 เพื่อไปดําเนินโครงการตาง ๆ ตามหลักเกณฑ      

การใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอํานาจหนาที่    

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เกี่ยวกับดานการบริการ

ชุมชนและสั งคม  เพื่ อบํ าบั ดความเดื อดร อนของประชาชน        

จํานวน  6 โครงการ รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 18,000,000 บาท          

(-สิบแปดลานบาทถวน- ) ดังนี้ 

 1. ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 

1-0011 บานคลองเจริญ – บานเนินสมบูรณ ตําบลแมเปน อําเภอ

แมเปน เชื่อมตอ ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 

งบประมาณ 2,140,000 บาท  (สองลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

 2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0003 

พิกุล – ทาไม – บางเคียน ตําบลพิกลุ เชื่อมตอ ตําบลทาไม เชื่อมตอ 

ตําบลบางเคียน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 

5,225,000 บาท (หาลานสองแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)  

 3. ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 

1-0093 บานหนองบัวงาม – หนองพิกุล ตําบลตากฟา เชือ่มตอ 

ตําบลพิกุล อาํเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 

3,315,000 บาท 
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4. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0022 

บานทุงแมน้ํานอย – บานหวยน้ําหอม ตําบลลาดยาว เชื่อมตอ ตําบล

หวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 

1,710,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) 

5. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1-0028 

บานทาสุม – บานเขาคางคาว ตําบลวังมหากร เช่ือมตอ ตําบลหัวถนน 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 2,690,000 บาท 

(สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

6. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี 

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงทองถิ่น       

นว.ถ. 1-0050 สายบานวังใหญ – บานสายลําโพง ตําบลวังใหญ 

เชื่อมตอ ตําบลสายลําโพง อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

งบประมาณ 2,920,000 บาท (สองลานเกาแสนสองหมื่นบาทถวน) 

 

   เหตุผล 

เนื่องจากถนนถายโอนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรคหลายสายทางชํารุดเสยีหายมากจากการใชงาน และ

เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งชวงนี้เปนฤดูฝนมีฝนตกชุกมากกวา

ปกติ ทํ าใหผิ วจราจรชํารุด เสียหายเพิ่ มมากขึ้น  ประกอบกับ

งบประมาณรายจายประจําปมีไมเพียงพอในการซอมบํารุง และไมได

รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น      

ทําใหประชาชนที่ใชถนนทางหลวงทองถิ่นไดรับความเดือดรอน     

เปนอยางมาก จึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองซอมแซมปรับปรุงถนน

ถายโอน เพื่อมิใหผิวจราจรและโครงสรางทางชํารุดเสียหายเพิ่มขึ้น

และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ใชถนนทางหลวง

ทองถิ่นสําหรับสัญจรไป-มา และขนสงผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ประจําป จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท 

(-สิบแปดลานบาทถวน-) ตามขอ 89 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
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และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการใชจายเงินสะสมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 2560 จะตองไดรับการ

อนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  จึงเสนอญัตตินี้

มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ

ใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 

2560  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแจงเกี่ยวกับ

รายละเอียดการขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ประจําป 2560 จํานวนเงิน 18,000,000 บาท 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่ มเติมหรือไมคะ           

ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ 

องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 26 ทาน 

ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ     

ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

 สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 3 

 องคประชุม  จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ประจําป 2560 จํานวนเงิน 18,000,000 บาท 

 

 

 

 



 

- 10 – 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลา 

ประธานสภา อบจ.นว.   เบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กรณียั งมิ ได ก อห น้ี ผูกพัน จํ านวน 10 โครงการ  เปนเ งิน 

21,020,000.- บาท เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอญัตติ 

นายก อบจ.นว. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 

 ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดอนุมัติ ให

เปลี่ยนแปลงโครงการกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 

21,020,000.- บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสองหมื่นบาทถวน) ในคราว

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 

ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดังนี้ 

 1. คาครุภัณฑ จํานวน  1  โครงการ  เปนเงิน 1,000,000.- บาท 

 2. คาที่ดินและสิ่ งกอสราง  จํานวน  9  โครงการ  เปนเงิน  

20,020,000. – บาท  โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบทาย 

 

    เหตุผล 

 เนื่องจากโครงการดังกลาวขางตน อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการส วนทองถิ่น  พ .ศ.  2535 และที่แก ไขเพิ่ ม เติม  และ         

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

พ.ศ. 2560 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 59 วรรคสอง ใหขอ

อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น   
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ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ในการขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

โครงการ คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10 โครงการ เปน

เงิน 21,020,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสองหมื่นบาทถวน) เพื่อนําไป

เบิกจายในปงบประมาณ 2561 (ภายในเดือนกันยายน 2561 )    

(ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแจงเกี่ยวกับ

รายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  

10 โครงการ เปนเงิน 21,020,000.- บาท  มีสมาชิกทานใด      

จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ 

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ 

ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 26 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ  

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือ

ดวยคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

 สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 4 

 องคประชุม  จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 

10 โครงการ จํานวนเงิน 21,020,000.- บาท   
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2560 กรณียังมิได    

กอหน้ีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน  2,978,000.- บาท        

เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ  

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความจําเปนเสนอญัตติ 

นายก อบจ.นว.    ขออนุมัติกันเงินโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณยีังมิได   

กอหนีผู้กพัน โดยมหีลกัการและเหตผุล ดังนี ้

    หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน     

คาครุ ภัณฑ  ครุ ภัณฑ อื่ น  จํ านวน 5 โครงการ  ร วม เป น เ งิ น  

2,978,000.- บาท (สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) 

ดังนี้ 

1. คาจัดซื้อกานเจาะบอน้ําบาดาล แบบ Flushing joint ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง  2  
7/ 8 นิ้ว  ยาว 10 ฟุต  จํานวนเงิน 600,000.- บาท

(หกแสนบาทถวน) 

2. คาจัดซื้อชุดเจาะลมสําหรับเจาะชั้นหินแข็ง แบบ Down The Hole 

Hammer ขนาดเสนผานศูนยกลาง  5  
1 /2 นิ้ว  จํานวนเงิน 

1,080,000.- บาท (หนึ่งลานแปดหมื่นบาทถวน) 

3. คาจัดซื้อชุดเจาะลมสําหรับเจาะช้ันหินแข็ง แบบ Down The 

Hole Hammer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 – 12 นิ้ว จํานวนเงิน 

340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

4. คาจัดซื้อหัวเจาะหินแข็งสําหรับเครื่องเจาะบอน้ําบาดาล แบบ 

Button Bit ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 
1
/2 นิ้ว จํานวนเงิน 

770,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

5. คาจัดซื้อหัวเจาะดินแบบ DRAG BIT ขนาดเสนผานศูนยกลาง      

8 
1/2  นิ้ว  จํานวนเงิน 188,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น    

แปดพันบาทถวน)  
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    เหตุผล    

 เนื่องจากโครงการดังกลาวขางตน อยูระหวางการจัดซื้อ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และไมสามารถดําเนินการ

เบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ 2560  ในกรณีที่มีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ

จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 

การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงเปนอํานาจของสภาทองถิ่นที่จะ

อนุมัติใหกันเงินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป (ภายในเดือนกันยายน 

2561)  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ในการกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

โครงการดังกลาว รวม 5 โครงการ เปนเงิน 2,978,000.- บาท   

(สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายใน

ปงบประมาณ 2561 (ภายในเดือนกันยายน 2561) (ลงชื่อ)     

(นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแจงเกี่ยวกับ

รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  2560 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ     

เปนเงิน 2,978,000.- บาท  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือ  

สอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่

ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ      

องคประชุมทั้งหมด 27  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใด      

เห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
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 สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 5 

 องคประชุม  จํานวน  27  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  25  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ ประชุมมีมติอนุมัติกัน เ งินงบประมาณรายจ าย ประจํ าป

งบประมาณ 2560 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ 

เปนเงิน 2,978,000.- บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ เรื่อง  การโอนงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ       

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ   

จํานวนเงิน 446,000.- บาท  เชิญปลัดองคการบริหารสวน    

จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค คะ  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ในญัตตินี้ขอมอบใหรองวันดี  กิจปรีชา แจงรายละเอียดแทนครับ 

นายก อบจ.นว.     

 

นายวันดี  กิจปรีชา   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (1)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

สงเสริมคุณภาพชีวิต คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน        

2 รายการ รวมเปนเงิน 446,000 บาท ดังนี้ 

- หนา 152 ลําดับที่ 4 คาใชจายการจัดทําโครงการสงเสริมบทบาทสตรี 

สุขภาพดีถวนหนา จํานวน 196,000 บาท  

- หนา 153 ลําดับที่ 6 คาใชจายการจัดทําโครงการเสริมสรางพลัง

ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 250,000 บาท  

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ 

จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 446,000 บาท ดังนี้ 

- ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับสแตนเลส เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อ    

โตะพับสแตนเลส จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 8,300 บาท รวมเปนเงิน 

332,000 บาท  

- ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม 

จํานวน 180 ตัว ๆ ละ 550 บาท รวมเปนเงิน 99,000 บาท  

- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม

นอยกวา 40 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เปน

เงิน 15,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 

เนื่องจากสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจในดานการ

บริหารงานทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัด ตลอดจนดูแลควบคุม

การใชหองประชุมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

และการจัดสถานที ่หองประชุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอก

ที่มาขอใชบริการ ประกอบกับการจัดงานพิธีตาง ๆ มีจํานวนมาก 

และไดตอเติมศาลาประชาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใชงาน ทําใหตองใช

เกาอี้และโตะเพิ่มขึ้น ซึ่งครุภัณฑที่ใชในหองประชุมและใหบริการ

หนวยงานตาง ๆ มีไมเพียงพอและบางรายการ ไดชํารุดเสื่อมสภาพ   

จึงจําเปนตองจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใหการปฏิบัติงานและการใหบริการ

มีประสิทธิภาพ จ ึงขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่ น            

งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 

446,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         

งบลงทุน  คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 446,000 บาท    

ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง

จายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ

อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ)    

(นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานสภา อบจ.นว. ไดแจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  2560 กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน           

5 โครงการ  เปนเงิน 2,978,000.- บาท  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอให

เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ  องคประชุมครบไหมคะ        

ครบนะคะ  องคประชุมทั้งหมด 26  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ 

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือ

ดวยคะ  ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 6 

 องคประชุม  จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

2560 กรณียังมิ ไดกอหนี้ ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 

2,978,000.- บาท   

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ เรื่อง  การโอนงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ. ศ.  2560            

เงินเหลือจายของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด      

กองคลัง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 13,370,000.- บาท  

เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ  
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ในญัตตินี้ขอมอบใหรองวันดี  กิจปรีชา แจงรายละเอียดแทนครับ 

นายก อบจ.นว.     

 

นายวันดี  กิจปรีชา   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (1)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินเหลือจาย 

ของกองก ิจการสภาองค ก าร บร ิห ารส วนจ ังหว ัด  กองคล ัง           

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที ่กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดย      

มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอ อน ุม ัต ิโ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณร า ยจ า ย ป ร ะจํ า ป ง บ ป ร ะม า ณ     

พ.ศ. 2560 เงินเหลือจาย ของกองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด กองคลัง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  จํ านวน 22 ร ายกา ร  ร วม เ ป น เ ง ิน 

13,370,000 บาท ดังนี้ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน          

คาใชสอย รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ หนา 81 ลําดับที่ 7 รายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท 

  

    กองคลัง 

  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) หนา 99 ลําดับที่ 1 เงินเดือนพนักงาน  

    จํานวน 6,400,000 บาท  

   3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  

 เงินเดือน (ฝายประจํา)  หนา 100 ลําดับที่ 1 คาจางลูกจางประจํา  

 จํานวน 700,000 บาท  

    4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) หนา 100 ลําดับที่ 1 คาตอบแทนพนักงานจาง  

  จํานวน 3,700,000 บาท  
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    5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน 

    คาใชสอย หนา 103 ลําดับที่ 1 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ      

  พิธีการ (1.1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป  

นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 

800,000 บาท 

    6. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง คาชําระดอกเบี้ย         

   หนา 249 ลําดับที่ 3 คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร จํานวน  

    400,000 บาท  

 

    กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 7. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

งบดําเนินงาน  คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่  

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  หนา 151 ลําดับที่ 2 คาใชจายการ

จัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 50,000 บาท  

    8. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน 

    สาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ 

    ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 152      

    ลําดับที่ 3 คาใชจายการจัดทําโครงการรณรงคปองกันเชื้อ เอช ไอ วี  

   (Human Immunodecifiency Virus) จังหวัดนครสวรรค จํานวน  

   18,000 บาท  

 

    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    9. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

    งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 117  

    ลําดับที่ 1 คาจางเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท  

    10. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

    งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

    จํานวน 44,000 บาท 

    11. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           

   งบดําเนินงาน คาใชสอย  หนา 118 ลําดับที่ 1 คาบํารุงรักษาและ 

   ซอมแซม จํานวน 60,000 บาท  
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    12. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน           

    คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 

    รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 124 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทํา 

    โครงการเขารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาคและ 

    ระดับประเทศ จํานวน 270,000 บาท  

    13. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน          

    คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 

    รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 127 ลําดับที่ 12 คาใชจายการจัดทํา 

    โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานวิชาการ จํานวน  

    188,000 บาท  

    14. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน           

    คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 

    รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 131 ลําดับที่ 20 คาใชจายในการเดินทาง 

    ไปราชการ (โรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม) จํานวน 25,000 บาท            

    15. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน          

    คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 

   รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 124 ลําดับที่ 2 คาใชจายการจัดทํา 

   โครงการแขงขันกรีฑาสวนกุหลาบสมัพันธ (โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย  

   (จิรประวัติ) นครสวรรค) จํานวน 230,000 บาท  

    16. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน          

    คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 

    รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 124 ลําดับที่ 3 คาใชจายการจัดทํา 

    โครงการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ (โรงเรียนสวนกุหลาบ 

    วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) จํานวน 56,000 บาท  

    17. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน          

    คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 

    รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 125 ลําดับที่ 5 คาใชจายการจัดทํา 

   โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลสมานมิตร (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

   (จิรประวัติ) นครสวรรค) จํานวน 14,000 บาท  

    18. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย  

    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย   

   หมวดอื่น ๆ หนา 125 ลําดับที่ 7 คาใชจายการจัดทําโครงการแขงขัน 

   กีฬาโรงเรียนกรมพลศึกษา (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)  

   นครสวรรค) จํานวน 16,000 บาท  
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    19. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย  

    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด 

    อื่น ๆ หนา 126 ลําดับที่ 8 คาใชจายการจัดทําโครงการชุมนุมลูกเสือ 

    สวนกุหลาบสัมพันธ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)  

    นครสวรรค) จํานวน 31,000 บาท  

    20. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย  

    หนา 132 ลําดับที่ 1 คาบํารุงรักษาและซอมแซม (โรงเรียนสวน 

    กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) จํานวน 200,000 บาท  

    21. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน        

    คาวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย หนา 135 ลําดับที่ 1 วัสดุเครื่องแตงกาย  

    (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) จํานวน  

    50,000 บาท 

    22. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ  

    ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป หนา 146 ลําดับที่ 6 ยูโฟเนียม        

    แซ็กโซโฟน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค)  

    จํานวน 28,000 บาท  

   

   ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

   จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 13,370,000 บาท  

    1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน 

และสงเสรมิการทองเที่ยว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง อาคาร 

ตาง ๆ กอสรางอาคารรานอาหาร ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด 

นครสวรรค จํานวน 7,200,000 บาท  

    2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน 

    และสงเสรมิการทองเทีย่ว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 

    สิ่งสาธารณูปโภค ซอมสรางผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณหนาประปา  

    ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบล   

    แควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน  

    500,000 บาท  
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    3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน 

    และสงเสรมิการทองเทีย่ว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 

    สิ่งสาธารณูปโภค กอสรางลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณดานหนาอาคาร 

  แสดงพันธุสัตวนํ้าบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึง 

  บอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด 

  นครสวรรค จํานวน 2,870,000 บาท  

    4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน     

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตาง ๆ กอสรางอาคารสํานักงาน      

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด 

   นครสวรรค จํานวน 2,800,000 บาท รายละเอียดตาม 

   เอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 

เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีเงินเหลือจายจาก 

โครงการตาง ๆ ที่ตั้งไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะนํางบประมาณดังกลาวไปพัฒนา      

บึงบอระเพ็ด เพื่อใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 

เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว ประกอบกับ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดรับโอนโรงเรียนสวนกุหลาบ 

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค มาอยูในสังกัด ซึ่งอยูในความ 

รับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อ 

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การประสานงานของเจาหนาที่ภายในกอง 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครู อาจารย ตลอดจนผูมาติดตอ 

ประสานงาน เห็นควรยายสํานักงานกองการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรมมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จริประวัติ)  

นครสวรรค จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 เงินเหลือจาย ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัด กองคลัง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม จํานวน 22 รายการ รวมเปนเงิน 13,370,000 บาท  

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 13,370,000 บาท  

 

 

 

 



- 23 – 

 

ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ

รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคา

ที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ ่มเติมถึง 

(ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติ      

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน     

ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานสภา อบจ.นว. ไดแจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2560 เงินเหลือจายของกองกิจการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด กองคลัง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 13,370,000.- บาท 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือ  สอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียน

เชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องค

ประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ  องคประชุมทั้งหมด 24  ทาน ตอไป   

จะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใด     

ไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 7 

 องคประชุม  จํานวน  24  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  22  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

เงินเหลือจายของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 

4 รายการ เปนเงิน 13,370,000.- บาท 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ เรื่อง  การโอนงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2560 ไปตั้ งจา ย         

เปนรายการใหม  ค าครุภัณฑ  จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 

870,000.- บาท  เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ในญัตตินี้ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง แจงรายละเอียดแทนครับ 

นายก อบจ.นว.     

 

นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (2)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

      งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด       

      จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจายเปน 

      รายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

 

หลักการ 
   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา           

      บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน 

      และสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10 รายการ รวมเปนเงิน       

      870,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

 

   คาใชสอย 

  - หนา ๒๗6 ลําดับที่ ๑ (3) จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อชวยปฏิบัติงาน 

            สงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 150,000 บาท 

   - หนา ๒๗๖ ลําดับที่ 2 คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 120,000 บาท 

   - หนา ๒๗9 ลําดับที่ 8 คาเชาสถานที่ จํานวน 90,000 บาท 
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   คาวัสดุ    

   - หนา ๒๗9 ลําดับที่ 1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท 

   - หนา ๒๗9 ลําดับที่ 3 คาแบบพิมพประเภทตาง ๆ จํานวน  

      20,000 บาท 

   - หนา 280 ลําดับที่ 1 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 180,000 บาท 

   - หนา 281 ลําดับที่ 1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน  

   50,000 บาท 

 

   คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

   - หนา ๒83 ลําดับที่ 3 พัดลมไอเย็น จํานวน 40,000 บาท 

   - หนา 283 ลําดับที่ 4 พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 40,000 บาท 

   - คาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 293 ลําดับที่ 2 คาบํารุงรักษาและ 

   ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 40,000 บาท 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ  

รวมเปนเงิน 870,000 บาท ดังนี ้

  

    ครุภัณฑสํานักงาน 

1. โตะทํางานพรอมตูขาง จํานวน 16,000 บาท เพื่อจายเปนคา 

จัดซื้ อ โตะทํ างานพรอมตู ข างและตู ลิ้ นชัก ขนาดไมนอยกว า 

80x160x75 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท  

    2. โตะทํางานพรอมตูขาง จํานวน 34,000 บาท เพื่อจายเปน 

คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมตูขางและตูลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 

120x240x115 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) จํานวน 1 ชุดๆ ละ 

34,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท 

3. เกาอี้ แบบมีพนกัพงิสงู จํานวน 7,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้

เกาอีแ้บบมพีนักพงิสูง เบาะหนัง มีที่วางแขนสองขาง ปรับระดับสงู-ต่ํา

ได จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เปนเงิน 7,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 



- 26 – 

 

    ครุภัณฑการเกษตร 

    4. ปมนํ้า สําหรับหมุนเวียนน้ําขนาด 15,000 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน  

    16,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ํา สําหรับหมุนเวียนนํ้า ขนาด  

    15,000 ลิตร/ช่ัวโมง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท        

    รวมเปนเงิน 16,000 บาท 

 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 5. เครื่องเสียง สําหรับหองประชุมขนาด 50 คน จํานวน 200,000 บาท  

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียง สําหรับหองประชุมขนาด 50 คน  

 พรอมติดตั้งและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 200,000 บาท     

    เปนเงิน 200,000 บาท 

 

    ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

    6. เครื่องทําความเย็นปรับอุณหภูมิน้ําตูปลาทะเล ขนาด 2 แรงมา  

    จํานวน 525,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําความเย็นปรับ 

อุณหภูมิน้ําตูปลาทะเล ขนาด 2 แรงมา พรอมติดตั้ง  จํานวน  

4 เครื่อง ๆ ละ 131,250 บาท รวมเปนเงิน 525,000 บาท 

 

    ครุภัณฑงานบานงานครัว 

    7. เครื่องทําน้ําอุน ขนาดไมนอยกวา 4,500 วัตต จํานวน 24,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําอุน ขนาดไมนอยกวา 4,500 วัตต  

    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 24,000 บาท 

   8. ผามาน พรอมติดตั้งและอุปกรณ จํานวน 48,000 บาท เพื่อจาย 

      เปนคาจัดซื้อผามาน พรอมติดตั้งและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  

      48,000 บาท เปนเงิน 48,000 บาท 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 

เนื่องจากกองกิจการพาณิชย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาบึง 

บอระเพ็ดเพื่อการทองเที่ยวมีภารกิจโครงการที่จําเปนตองปรับปรุง 

แ ล ะ จั ด ห า เ พิ่ ม เ ติ ม ท ด แ ท น ค รุ ภั ณ ฑ ที่ ชํ า รุ ด เ สี ย ห า ย  

จึงขอโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 10 

รายการ รวมเปนเงิน 870,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม    

คาครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ รวมเปนเงิน 870,000 บาท ตาม

รายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ

รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม คา

ครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน     ศิลปาจารย)     

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานสภา อบจ.นว. ไดแจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2560 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  คาครุภัณฑ จํานวน            

8 รายการ เปนเงิน 870,000.- บาท  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือสอบถามเพิ่ ม เติมหรือไมคะ ขอเรี ยนเชิญคะ  ไมมีนะคะ        

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ 

ครบนะคะ  องคประชุมทั้งหมด 26  ทาน ตอไป   จะขอมติที่ประชุมคะ 

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือ

ดวยคะ  ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 8 

 องคประชุม  จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ ประชุมมี มติ อนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ ายเ ฉพาะการ        

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2560 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  คาครุภัณฑ จํานวน            

8 รายการ เปนเงิน 870,000.- บาท  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ เรื่อง  การโอนงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว.   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ 

จํานวนเงิน 182,000.- บาท  เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  ปฏิบัติ หนาที่ นายกองคการบริ หารส วนจั งหวัด   

นครสวรรค คะ  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ในญัตตินี้ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง แจงรายละเอียดแทนครับ 

นายก อบจ.นว.     

 

นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (2)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม       

คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับ

มัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ลําดับที่ 1 

รถตัดหญานั่งขับ จํานวน 182,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ งานบ านงานครั ว เครื่ องตัดหญา แบบนั่ งขับ จํ านวน  

182,000 บาท เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อเครื ่องตัดหญาแบบนั่งขับ 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 182,000 บาท เปนเงิน 182,000 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 

เนื่องจากคุณสมบัติของรถตัดหญานั่งขับตามที่ตั้งไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อตาม

ราคาทองถิ ่น แตปรากฏวาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ประจําป 2560 ของสํานักงบประมาณ มีประเภทเครื่องตัดหญา 

แบบนั่งขับ ซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกันที่จะจัดซื้อใหกับโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) และสามารถใชงานได

ตามวัตถุประสงค จึงทําใหมีความจําเปนตองจัดซื้อตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ จึงขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับ

มัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ลําดับที่ 1 

รถตัดหญานั่งขับ จํานวน 182,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม  แผนง านการศ ึกษา  ง านระด ับม ัธยมศึกษา  งบลงท ุน        

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื ่องตัดหญา แบบนั่งขับ 

จํานวน 182,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ

นั่งขับ จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 182,000 บาท เปนเงิน 182,000 บาท 

ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง

จายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตาม

ขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
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ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิ   ศิลปาจารย)  ปลัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานสภา อบจ.นว. ไดแจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 182,000.- บาท  

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียน

เชิญคะ ไมมีนะคะ  ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ      

องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ  องคประชุมทั้งหมด 26  ทาน 

ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ       

ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 9 

 องคประชุม  จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปน

รายการใหม คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 182,000.- บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง    - ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ ทานสมาชิกทานใด

ประธานสภา อบจ.นว.   มีเรื่องที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ เชิญทานสจ.นพดล     

       สันติภาพจันทรา คะ 
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นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค  กระผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค  เรื่องที่จะขอคุยใน

วาระอื่นๆ นี้ ก็คือ เมื่อสองสามวันกอนเราก็ไดไปที่บึงบอระเพ็ดก็ได

พบกับผูหลักผู ใหญโดยทั่วๆ ไปนะครับ คราวนี้ก็คือวา เขาก็จะ

สอบถามเรื่องของการพัฒนาบึงบอระเพ็ดซึ่งเราก็จะไดเจอกับผูหลัก

ผู ใหญซึ่ งอยู ในจังหวัดนครสวรรคมาจากหนวยงานตางๆ เชน 

หอการคา เขาก็จะถามเรื่องสวนน้ําซึ่งไดผาน ก.ร.อ. แลวก็เปน

ยุทธศาสตรของจังหวัดนครสวรรค วันนี้ผมก็ไดมาคุยกับผอ.สันติและ

ผอ.สราวุทธ วา เรื่องที่หนวยงานหนึ่งสอบถามเรามา ไมกี่วันผมเองก็

เพิ่งจะเห็น ผูบริหารหนวยงานนั้นก็ไดไปขอโทษทองถิ่นจังหวัดวา     

ที่บอกรายละเอียดไปมันผิด ผมก็เลยคิดวา ถาเขามีหนังสือบอกมาเนี่ย

เราไดตอบกลับไปบางแลวหรือยัง เราไดตอบคําถามเขากลับไปแลว

บางหรือยัง เชน ขอที่ 1 คุณผิดรัฐธรรมนูญไหม  มีการแขงขันกับ

เอกชนไหม  ไดมีการตอบกลับไปบางหรือยัง แลวขอที่ 2 เขาถามวา 

คุมทุนไหม ไดตอบกลับไปหรือยังวาจะมีจุดคุมทุนเมื่อไหร จุดคุมทุน

ของเราอยูตรงไหน เราเปนหนวยงานของรัฐที่จะตองบริการประชาชน 

เพราะผมยังมองวา หลังจากที่ เราดูองคประกอบโดยรวมของ         

บึงบอระเพ็ด เวลาคนมา เวลาเด็กมา เขามองวา สวนน้ํายังเปนอะไรที่

มันสามารถดึงดูดได มันเปนแอคทิวิตี้ คือ สมมุติวา คุณมาดูวันนี้แลว

อาจจะมาดูอีกทีหนึ่งในเดือนหนา แตถาเปนสวนน้ําที่มีแอคทิวิตี้       

ใชไหมครับ วันนี้คุณมา แลวอีกสองสามวันคุณมาอีก แลวยังมาอีก

เรื่อยๆ มันจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจและจะเปนตัวที่ดึงในสวนการ

แสดงอื่นๆ นะครับ มันจะเปนแหลงดึงดูดซึ่งอาจจะเปนสวนที่เติมเต็ม

ได ดังนั้น วันนี้ผมจึงอยากใหสภาฯ เราลองมาคุยกัน แลวลองใหทาง

ฝายบริหารไปคิดดูวาจะตองไปจางเขามาทํา วาจะมีจุดคุมทุนเมื่อไหร 

และเราตอบเขาไปบาง และลองสอบถามเขากลับไปบาง สวนเรื่องที่

เขาถามมาวากระทบตอสิ่งแวดลอมไหม เรื่องนี้เราผานกระบวนการ

ตรงนี้มาหมดแลวนะครับ เรานาจะตอบกลับไป แลวไดคําตอบกลับมา 

เพื่อนํามาตอบใหสาธารณะชนไดรับทราบบางนะครับ ขอบคุณครับ  
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นางจิตรา  หมีทอง    - คะ เดี๋ยวขอฝากใหฝายบริหารในเรื่องของการขับเคลื่อนตอ และ 

ประธานสภา อบจ.นว.   สิ่งที่ทานสมาชิกไดเสนอแนะมา จริงๆ แลว เรานาจะทําหนังสือหารือ 

       ไป แลวก็ตอบกลับไปในสิ่งที่เขาทักทวงมานะคะ แลวไดรายละเอียด 

       อยางไรใหมาช้ีแจงในสภาฯ ใหสมาชิกรับทราบกันนะคะ  จริงๆ แลว 

       เรานาจะบันทึกรายงานการประชุม วา มีขอซักถามจากพี่นอง 

       ประชาชน เพราะเราเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ตั้ง 36 เขต เช่ือ 

       วาตองมีคนถามตลอดเวลาวา สวนน้ําของเราทําไมทําไมได จริงๆ แลว 

       สิ่งแวดลอมที่เขาหวงก็คือ ผลกระทบเรื่องธรรมชาติ ในโซนนิ่งที่เราจัด 

       ไวมันก็ไมไดมีผลกระทบอะไร อันนี้เราสามารถตอบไดชัดเจนนะคะ ก็ 

       ขอฝากการขับเคลื่อนตอกันนิดหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะชวงนี้มีผูหลัก 

       ผูใหญเขามาเที่ยวในบึงบอระเพ็ดกันมากนะคะ ก็ไดพูดคุยกันไป 

       พอสมควร แลวหลายทานก็ไดรับทราบปญหาแลวนะคะ แตทั้งนี้ทั้งนัน้  

       เราตองนําสิ่งที่เราไดรับการทักทวงมา นํามาปลดล็อคใหไดนะคะ     

       จะไดไมมีปญหาในการของบประมาณในองคกรอื่น และงบประมาณ 

       ของเรา ก็มีสมาชิกหลายๆ ทานไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนา        

       บึงบอระเพ็ดเพราะเปนสิ่งที่เชิดหนาชูตาของเราไดนะคะ ก็ฝาก 

       ผอ.สันติ อยางมากเลยนะคะ แมกระทั่งงานครัวก็สําคัญนะคะในเรื่อง 

       ของงานบริการ ตองเขาไปชวยกันคิดใหมนะคะ สิ่งนี้เปนสิ่งที่บงบอก 

       ถึงการบริหารงานของอบจ.นครสวรรคเราโดยแทจริงเลยนะคะ ก็ขอ 

       ฝากฝายบริหารไวสองเรื่องนะคะ คือ เรื่องการศึกษาและเรื่องที่        

       บึงบอระเพ็ด สมาชิกไดใหความทุมเทและสนใจเปนอยางมากนะคะ  

       เพราะฉะนั้น ทานตองไปทําแผนวาจะเริ่มจากอะไร เชน เริ่มจากการ 

     พัฒนาบุคลากร หรือเริ่มจากสถานที่ ทานตองทําแผนมารายงานให 

     สภาฯ ดู แลวทานจะใสงบประมาณในเรื่องอะไรบางนะคะ มันจะตอง 

     มีแผนงานรวมกันนะคะ คือ อยูๆ จะมาของบประมาณโดยไมมีที่มา    

     ที่ไป จึงตองทําแผนมาวา ทําไปแลวความคุมคาจะเกิดกับเด็กนักเรียน 

     อยางไร เราก็จะทุมเท กรณีที่เราจําเปนตองยุบโรงเรียนอิงลิชสคูล  

     เพราะสภาฯ ตองเสนอยุบอยูแลวนะคะ ดังนั้น สิ่งที่เราจะทํากูหนาคืน 

     มาก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ที่มาอยูในสังกัดอบจ. ก็คงตองมองกัน 

     อยางหนักเลยนะคะ ก็ขอฝากผอ.กองการศึกษาไวดวยนะคะ ในเมื่อ 

    ตรงนั้นเราไมมี เราไมตองใชงบประมาณแลว ทําอยางไรเราจะมา 

    ทุมเทที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ใหดีและใหมีผลสัมฤทธ์ิดวยนะคะ และ 

    มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ 
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     กองแผนฯ ไดใหชวยประกาศวา กองแผนและงบประมาณไดจัดการ 

    ติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา  

    13.00 น. ณ หองประชุมสภาอบจ.นว. จึงขอเรียนเชิญเขาฟงการ 

    ติดตามและนิเทศงานจากคณะทํางานของกรมสงเสริมการปกครอง 

       ทองถิ่น ซึ่งทางกรมสงเสริมฯ ก็จะมาชี้แจงอธิบายใหทราบถึงระเบียบ 

       กฎหมายตัวใหมวาเปนอยางไรนะคะ หากมีขอสงสัยอะไรจะไดซักถาม 

       กันนะคะ คะ เชิญทานปลัดฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขออนุญาตครับ  ผมอยากใหทานสมาชิกทุกทานเขารวมประชุม 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวยนะครับ เพราะวา การ 

นายก อบจ.นว. ขับเคลื่อนตางๆ เขาเปรียบเหมือนอยูบนหอคอย แลวก็เขียนระเบียบ

มาใหเรายึดถือปฏิบัติ ผมยกตัวอยางงายๆ อยางการจัดทําแผน     

แผนจริงๆ ตามทฤษฎี คือ จะตองมีแผนกอน แลวคอยมีขอบัญญัติ   

แตในทางปฏิบัติจริงๆ แลว มันไมใช เราจะตองรางขอบัญญัติของเรา

ขึ้นมากอน  แลวจึงเขียนเปนแผน  และถึงจะทําเปนขอบัญญัติขึ้นมา 

ตรงนี้ผมอยากฝากทานสมาชิกใหชวยพูดหนอยใหกระเทือนถึงกรม

หนอยนะครับ และเรื่องที่สองคือ การทําประชาคม การจัดทําแผน 

ปงบประมาณหนึ่งปรับปรุงไดแคครั้งเดียว ถาหากเปนโครงการใหญๆ

เราจะตองประชาคม ในจํานวนประชาคมของอบจ.เรามีไมต่ํากวา   

สองรอยคน โดยที่ผู เขารวมบางกลุมก็ไมไดเกี่ยวของอะไรกับเรา     

เชน ผอ.โรงพยาบาลหรืออนามัย หลายๆ กลุมก็ตองเปลี่ยนบทบาท

ตรงนี้ และถาคิดวา มายี่สิบเปอรเซ็นต ถือวาครบองคประชุม ผมวา  

มันไมใชนะครับ มันหลายๆ เรื่อง ตรงนี้ อยากใหทานชวยกระทุงกรม

ใหหนอย อยากใหเขามองลงมาขางลางบางวา เขามีการปฏิบัติกันจริง

กันอยางไร แลวแผนเนี่ย ตองตรงกับขอบัญญัติทุกอยาง เกี่ยวกับ

สถานที่ ความกวาง ความยาว ของถนน  ซึ่งมันเปนไปไมไดนะครับ 

เรื่องนี้ก็ไดคุยกับทางเทศบาลนครนครสวรรคเหมอืนกัน ผลกระทบเจอ

กันตรงนี้มากในปงบประมาณ 2561 คือ แผนงบประมาณตองเทากัน 

ตัวเลข ความกวาง  ยาว ตองตรงกันหมด ปรับเปลี่ยนก็ไม ได            

ถาปรับเปลี่ยนตองมาจากการประชาคม มันคอนขางจะเยอะ ตรงนี้  

ขอฝากทานสมาชิกดวยนะครับ เขาจะฟงพวกทานมากกวาพวกผม 

เพราะพวกผมพูดกันทุกเวที เขาก็ไมคอยฟง  ตองฝากทานสมาชิกให

ชวยพูดใหหนอยนะครับ  ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง    - คะ ขอมอบใหรองประธานสภาฯ ทั้งสองทานเลยนะคะ  

ประธานสภา อบจ.นว.   เปนตัวแทนของสมาชิก ก็เอาขอเท็จจริงจากที่เราประสบมาโดยตรง 

       เลยนะคะ วา การทําแผนกับการทําโครงการขอเท็จจริง ปญหามันเปน 

     อยางไร ตอนนี้กรมฯ กําลังรวบรวม เขาจะไดทราบวาระเบียบ 

     กฎหมายที่เขาสั่งใหเราปฏิบัตินั้น มันไมสอดคลองกับขอเท็จจริงนะคะ  

    ก็ฝากดวยนะคะ  คะ ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องจะอภิปรายหรือ 

    สอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญทานสจ.ชุติมา  เสรีรัฐ คะ  

 

นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว   ดิฉันนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

       นครสวรรค อําเภอลาดยาว จากการที่เราไดมีการกันเงินในหลายญัตติ  

       หลายวาระนะคะ คือเทาที่ทราบนะคะวา รัฐบาลพยายามที่จะกระตุน 

       เศรษฐกิจไมวาจะเปน 9101 ที่เปนเรื่องการเกษตรนะคะ แตทั้งนี้ 

       ดวยระเบียบการจัดซื้อจัดจางแบบใหมก็ไดมีการประกาศใชไปแลวเมื่อ 

       วันที่ 23 สิงหาคม 2560 แตดูแลววาทางกรมสงเสริมฯ นาจะยัง 

       ไมไดเตรียมความพรอมอะไรนะคะ เพราะฉะนั้น การเบิกจายเงินจะ 

       เกิดความลาชา จึงทําใหพี่นองประชาชนที่กําลังรอโครงการที่เขาเสนอ 

       มาก็ดี ผานประชาคมมาก็ดี เกิดความลาชา แลวก็เกิดปญหา อยาง 

       ตอนนี้อําเภอลาดยาวกําลังประสบปญหาน้ําทวม บางทีการที่จะจัด 

       งบประมาณลงไปก็เกิดปญหาในความลาชา เพราะวางบประมาณป  

       2560 ถาเราดูมาจะพบวามีอีกหลายโครงการนะคะที่ยังไมได 

       ดําเนินการ มันก็เกิดความลาชาในเรื่องของงบประมาณ เดี๋ยวก็ตองมี 

       การประเมินอีก ซึ่ง ณ ตอนนี้จึงอยากฝากทานประธานฯ ผานไปยัง 

       ฝายบริหารนะคะวา ใหซักซอมหรือทําหนังสือสอบถามไปทางกรม 

       สงเสริมฯ หรือผูที่เกี่ยวของ วามีวิธีการในการดําเนินการอยางไร  

       เพื่อที่จะไดใชงบประมาณ ใหทันตอความตองการของพี่นองประชาชน 

       ในเร็ววันนี้ เดี๋ยวพอปงบประมาณ 2561 เราก็ตองใชงบประมาณอีก 

       แลวมันก็จะมากระจุกตัวในเรื่องของงบประมาณ ทั้งๆ ที่จะกระตุน 

       เศรษฐกิจแลว ก็ขอใหดําเนินการ ณ ตรงนี้ ใหเปนขั้นเปนตอน ใหเกิด 

       ความรวดเร็วย่ิงขึ้นนะคะ ก็ขอฝากทานประธานฯ ผานไปยังฝาย 

       บริหารดวยคะ ขอบคุณคะ 

 

 

 

 



- 35 - 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ เชิญทานปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภา อบจ.นว.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขออนุญาตครับ  ผมของฝากทานรองประธานสภาฯ ทั้งสองทานดวย 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  นะครับ ขอมูลรายละเอียดที่เราจะคุยกับกรมสงเสริมฯ เดี๋ยวให 

นายก อบจ.นว.    ลองประสานกับกองแผนฯ วา มีประเด็นใดบาง เพื่อที่ทานจะไดพูดคุย 

ไดอยางไมติดขัดนะครับ และเรื่องการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบใหมนี้  

มันเปนกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะเทศบาล อบต. ยิ่งงงกันใหญเลย     

นะครับ  ซึ่ง อบจ. ตอนนี้จังหวัดเรียกแลวนะครับ ทองถิ่นจังหวัดให 

ทางกองคลังมาฟง ตอนนี้เดี๋ยวก็คงจะสรุปไดแลวนะครับวา สามารถ 

จัดซื้อจัดจางไดอยางไรบางนะครับ แตที่ทราบมาก็คือวา กระบวนการ 

ตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไป ระยะเวลาจะยาวกวาวิธีการเดิมนิดหนึ่ง      

นะครับ  ปกติเราอาจจะทํา 30 วัน อาจจะกลายเปน 45 วัน มันตอง 

มีการเช็คเรื่องการลงทะเบียนอะไรกันอีกนะครับ ก็คิดวาคงไมชา     

นะครับ พอดีอาทิตยหนาซึ่งตรงกับวันที่กรมสงเสริมฯ จะมาจัดการ 

ประชุมพอดี ซึ่งกรมสงเสริมฯ ก็เรียกปลัดอปท. ทั้งประเทศไปฟงใน 

เรื่องนี้เหมือนกัน จะไดเขาใจตรงกันวาจะตองทําอยางไร  รูปแบบก็คง 

จะเปลี่ยนเฉพาะแบบฟอรม และก็เงื่อนเวลาเทานั้นเองนะครับ วิธีการ 

ก็คงเหมือนเดิมนะครับ แตวาการที่จะไปยื่นดานหนาก็คงไมมีแลว    

นะครับ ตองใชระบบอิเล็กทรอนิกสแทนนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ สวนในรายละเอียดของพัสดุ ยังไงก็ตองขอฝากทานผอ.สราวุธ  

ประธานสภา อบจ.นว.   อยางไรก็ตองขอความกรณุาคะ ปงบประมาณใหมนี้ขอใหดําเนินการอยาง 

รวดเร็วนะคะ ในเรื่องของการวางแผนในการจดัซือ้จดัจาง อยากใหรื่นไหล

และก็ตอเนื่องนะคะ เพราะวาสวนใหญโครงการของปงบประมาณ 2561 

จะไปอยูที่กองชางเกือบทั้งหมด ก็คิดวามันนาจะเปนภารกิจที่ตองยุงยาก

มากพอสมควร ก็ตองวางแผนกันใหดีๆ นะคะ ในสวนของกองอื่นๆ ก็คง

ไมมีปญหาอะไรมากในปงบประมาณ 2561 เชิญทานปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

 

 

 



 

- 36 – 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขออนุญาตครับ  ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางของกองชางที่ไดพูดคุย 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  กันเมื่อวานกับฝายออกแบบและกอสรางนะครับ สรุปแลวเราจะ 

นายก อบจ.นว.    เดินคูกันไปเลย ในชวงเดือนตุลาคมนี้จะสํารวจ พฤศจิกายน เริ่มที่จะ 

สงโครงการที่จะจัดซื้อจัดจางแลว ทั้งงบประมาณป 2561 และจาย 

ขาดเงินสะสม เพราะเรามีบทเรียนเมื่อปที่แลว  เพราะปที่แลวเรามัว 

แตพะวงเรื่องจายขาดเงินสะสมแลวคอยทํางบป ซึ่งเงินเราเหลือ 

คอนขางจะเยอะนะครับ แตปนี้คุยกับกองชางตั้งแตตนปแลวนะครับ  

เมื่อวานผมก็ไดคุยกับหัวหนาปโยรส สรุปแลว ตุลาคมนี้ เขาจะ 

พยายามทําโครงการควบคูกันไปเลย มันจะไดเสร็จทัน ทํางานทัน     

ผมก็จะพยายามกํากับใหเปนไปตามที่สภาฯ แนะนํานะครับ  

ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นที่สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานสภา อบจ.นว. อีกไหมคะ ถาไมมี ดิฉันขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 4 ประจําป 2560  

เพียงเทานี้นะคะ ขอบพระคุณทุกทานคะ 

 

ปดประชุม    - เวลา 12.30 น. 

 

******************************* 




